



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ
Phòng Thông tin - Văn hóa

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
(84-4) 831-4580 -- Fax: (84-4) 831-4601
Email: irchano@pd.state.gov

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
TRIỂN VỌNG KINH TẾ, THÁNG 1/2002
THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU SAU HỘI NGHỊ DOHA

LỜI NÓI ĐẦU

Một vòng đàm phán thương mại toàn cầu mới, có tên gọi là "Chương trình phát triển Doha" của các bộ trưởng thương mại đại diện cho các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có nhiều khả năng sẽ cải thiện tốt hơn cuộc sống của người dân ở 140 quốc gia thành viên WTO, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Bắt đầu vào tháng 1/2002 và dự định sẽ kết thúc vào 2005, các cuộc đàm phán hứa hẹn sẽ mở cửa các thị trường cho nhiều loại hàng hoá và dịch vụ có ý nghĩa to lớn đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các quốc gia thịnh vượng hơn cũng đã cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng năng lực để tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại và thực hiện các cam kết mà họ đưa ra trong các thoả thuận này.

Các nước thành viên mới gia nhập WTO là Trung Quốc và Đài Loan chắc chắn sẽ mang lại sự thay đổi cho động lực của các cuộc đàm phán. Mở cửa hơn nữa thị trường nội địa sẽ giúp Trung Quốc đẩy mạnh các cuộc cải cách cơ cấu kinh tế về mọi mặt.

Trong khi đó, các thành viên của hai chính đảng chủ yếu trong Quốc hội Hoa Kỳ đã cam kết sẽ theo sát từng diễn biến của các cuộc đàm phán trong khuôn khổ WTO.

Tạp chí điện tử này sẽ tập hợp quan điểm của các nhà đàm phán thương mại chủ chốt của Hoa Kỳ cũng như của một thành viên lãnh đạo trong Thượng viện Hoa Kỳ và một học giả, để trao đổi về những vấn đề lớn sẽ được đàm phán trong một vài năm tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Alan Larson sẽ tìm hiểu về vai trò quan trọng của các nước đang phát triển trong việc phát động một vòng đàm phán mới, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và sở hữu trí tuệ. Các vấn đề tiếp cận thị trường sản phẩm công nghiệp và lợi ích của hạ thấp thuế quan đối với các nước đang phát triển sẽ là chủ đề nghiên cứu của Thứ trưởng Thương mại Grant Aldonas. Thứ trưởng Nông nghiệp J.B Penn sẽ đề cập sơ lược các mục tiêu đàm phán về nông nghiệp của Hoa Kỳ trong ba lĩnh vực

- tiếp cận thị trường, cạnh tranh xuất khẩu và hỗ trợ trong nước. Tham tán công sứ kinh tế tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, James Zumwalt, sẽ cho biết lý do vì sao việc Trung Quốc gia nhập WTO sẽ có lợi cho tất cả các bên.

Tạp chí này còn đăng tải một bài viết của Thượng Nghị sĩ Max Baucus, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện, cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi các cuộc đàm phán thương mại, về tầm quan trọng của sự tham gia của quốc hội trong vòng đàm phán thương mại mới đặc biệt liên quan tới môi trường và luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ.

Và Jeffrey Schott, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế, sẽ giải thích lý do tại sao cơ cấu của các cuộc đàm phán hiện nay có thể trở thành một cuộc chơi có lợi cho cả các nước công nghiệp và đang phát triển.

Toàn văn bài viết bằng tiếng Anh có trên Internet tại:

<http://usinfo.state.gov/journals/ites/0102/ijee/ijee0102.htm>